

### เงื่อนไขเฉพาะสำหรับการเปิดบัญชีเดินสะพัด

1. ในการสั่งจ่ายหรือถอนเงินด้วยเช็ค ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องใช้เช็คซึ่งธนาคารมอบให้ใช้สำหรับแต่ละบัญชี โดยเฉพาะเท่านั้น จะใช้เช็คอื่นใดหรือเช็คของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการรายอื่นสั่งจ่ายเงินไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการอาจสั่งจ่ายหรือถอนเงินโดยวิธีการอื่น ๆ เช่น การทำคำสั่งให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก หรือการใช้บัตรบริการเงินสด เป็นต้น ตามแต่จะได้ตกลงกับธนาคารต่อไป
2. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้ยกเลิกการใช้ตราประทับ/ตราหนุน/ตราสี เป็นส่วนหนึ่งของการสั่งจ่ายเช็ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินตามเช็คด้วยระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (Imaged Cheque Clearing and Archive System : ICAS) โดยให้มีลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเท่านั้น ดังนั้น หากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการกำหนดเงื่อนไขการสั่งจ่ายเช็ค โดยไม่ต้องประทับตรา ซึ่งแตกต่างจากเงื่อนไขในหนังสือรับรองนิติบุคคลแล้ว ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการขอยืนยันรับรองว่า การสั่งจ่ายเช็คโดยไม่ประทับตรา มีผลผูกพันผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทุกประการ
3. ถ้าเช็คที่สั่งจ่ายปรากฏการขีดฆ่า และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความสำคัญในเช็ค เช่น วันที่สั่งจ่าย จำนวนเงิน หรือผู้รับเงิน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายที่ให้ไว้กับธนาคารกำกับข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ทรงนำเช็คของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมาขึ้นเงินพร้อมกันหลายฉบับ โดยในขณะนั้นเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีไม่พอจ่ายได้ครบถ้วนทุกฉบับ ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคารที่จะพิจารณาว่าเช็คฉบับใดสมควรจะจ่ายเงินหรือไม่ตามลำดับก่อนหลังเช่นใดก็ได้
5. เช็คที่มีผู้นำมาขึ้นเงินสแต่นั้น หากธนาคารเห็นว่ามิพิดูหรือน่าสงสัยแล้ว ธนาคารอาจจะระงับการจ่ายเงินให้ก็ได้ โดยผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยอมรับผลเสียที่เรียกชดเชยอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการระงับการจ่ายเงินนั้นโดยสิ้นเชิง
6. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีหนี้กับธนาคารอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งที่เงินฝากคงเหลือในบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีไม่พอจ่ายตามเช็คที่นำขึ้นเงิน ซึ่งตามปกติธนาคารจะปฏิเสธการจ่ายเงินเสียก็ได้ และ/หรือ เนื่องมาจากการที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการนำเช็คเข้าบัญชี และในวันนำฝากนั้นธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินส่วนหนึ่งหรือเต็มมูลค่าเช็คที่นำฝากนั้นให้ไปก่อน โดยที่ธนาคารยังไม่ทราบผลการเรียกเก็บและเช็คดังกล่าวถูกคืนมาโดยมิใช่เหตุผลจากความบกพร่องของธนาคาร และ/หรือ เนื่องมาจากการที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีหนี้ความรับผิดชอบประเภทอื่นใดต่อธนาคาร ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีเดินสะพัดของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการในขณะใด ๆ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทราบ และหากเงินในบัญชีเดินสะพัดของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีไม่พอชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธินำหนี้ตามจำนวนที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบดังกล่าวลงจ่ายในบัญชีเดินสะพัด และผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยหนี้สัญญาบัญชีเดินสะพัดที่ธนาคารประกาศกำหนดนับแต่วันที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเป็นหนี้บัญชีเดินสะพัดเป็นต้นไป จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วน นอกจากนี้ หากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ธนาคารมีสิทธินำหนี้ตามจำนวนที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการต้องรับผิดชอบดังกล่าวลงจ่ายในบัญชีเดินสะพัดเพื่อให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเป็นหนี้เบิกเกินบัญชีกับธนาคารต่อไป โดยผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการทำไว้กับธนาคาร

อนึ่ง กรณีที่มีหนี้ของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเกิดขึ้นตามวรรคก่อน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารดำเนินการตามข้อ 10. ของเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทของธนาคาร

7. ในกรณีที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ส่งจ่ายเช็คโดยที่เงินคงเหลือในบัญชีไม่พอจ่ายหรือเกินวงเงิน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในการคืนเช็คได้ตามอัตรา หลักเกณฑ์ และระเบียบที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเพื่อชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่ธนาคารเห็นว่า ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อว่ามี การส่งจ่ายเช็คโดยที่เงินคงเหลือในบัญชีไม่พอจ่ายหรือเกินวงเงิน ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิปิดบัญชีเดินสะพัดของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้
8. ในกรณีที่บัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีจำนวนยอดคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ธนาคารกำหนด ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในการรักษายอดคงเหลือเฉลี่ยตามอัตรา หลักเกณฑ์ และระเบียบที่ธนาคารกำหนดได้ โดยยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการในวันสิ้นเดือน หากเงินในบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอให้หักไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ธนาคารมีสิทธิหักเงินจากบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตามยอดเงินเท่าที่มีอยู่ในบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ณ วันหักบัญชีทั้งหมด รวมทั้งมีสิทธิที่จะหักเงินของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเพื่อชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือรวมทั้งค่าธรรมเนียมในเดือนถัด ๆ ไป (หากมี) เมื่อผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการนำเงินฝากเข้าบัญชีของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการในครั้งต่อไป
9. ในกรณีเช็คหาย หรือถูกลักไป ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบทันที ถ้าเป็นเช็คที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้ลงลายมือชื่อแล้ว ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องแจ้งหมายเลขเช็ค วันที่ส่งจ่ายชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ธนาคารทราบ พร้อมกับขอให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คนั้น  

ถ้ามีการสั่งห้ามการจ่ายเงินทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โทรศัพท์หรือโทรสารนั้นก็ต้องมีรายละเอียดที่กล่าวข้างต้น และผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการก็ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ธนาคารทันทีด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าคำสั่งทางโทรศัพท์หรือโทรสารนั้นเป็นคำสั่งปลอม หรือโทรศัพท์หรือโทรสารนั้นไม่มีการยืนยันจากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
10. หากการแจ้งเช็คสูญหายของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการส่งไปถึงธนาคารล่าช้า และปรากฏว่าธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คนั้นไปก่อนรับทราบการสูญหาย หรือแม้จะหลังรับทราบการสูญหายนั้น แต่เป็นระยะเวลากระชั้นชิดกับธนาคารได้จ่ายเงินไปตามเช็คนั้น เพราะธนาคารไม่อยู่ในวิสัยที่จะแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบได้ทันที ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องอยู่ในฐานะต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษาเช็คไว้ในที่ปลอดภัย ในกรณีที่เช็คซึ่งผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยังมิได้ส่งจ่ายเกิดสูญหาย ไม่ว่าจะด้วยความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการหรือไม่ก็ตาม และ/หรือ มีบุคคลใดที่ไม่สุจริตนำเช็คไปปลอมลายมือชื่อส่งจ่าย หากมีความเสียหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อใด ๆ ต่อผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการในความเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น
12. เมื่อธนาคารมีหนังสือแจ้งยอดเงินและรายการในบัญชีเดินสะพัดไปยังผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการในวันสิ้นเดือนหรือสิ้นงวด ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าเห็นว่าถูกต้องให้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องนั้นและส่งคืนธนาคาร แต่หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการจะต้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อธนาคารภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนั้นให้ธนาคารถือว่าผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่ายอดเงินและรายการในบัญชีเดินสะพัดตามที่แจ้งไปนั้นถูกต้องแล้ว
13. ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเดินสะพัดได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนดำเนินการ ด้วยการปิดประกาศ ณ สำนักงานหรือสาขา และ/หรือ ประกาศบนเว็บไซต์ธนาคาร และ/หรือ ด้วยวิธีการที่ธนาคารจะกำหนดเพิ่มเติม ยกเว้นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมที่ส่งผลให้ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการเกิดภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการก่อน

- 
14. เงินโอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินโอนทั่วไปสำหรับการใช้บริการของธนาคารและการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท (“เงินโอนทั่วไป”) ผู้ขอเปิดบัญชี/ผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงินโอนทั่วไป และเงินโอนนี้ทุกประการ